

CHỈ THỊ

**Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán
Kỷ Hội năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm**

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Kỷ Hội năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân đón tết Nguyên đán Kỷ Hội 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo khung thời vụ; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và đàn gia súc, gia cầm, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô 2018-2019, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán theo nội dung Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh.

Các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Tăng cường công tác kiểm tra giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ trái phép, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Giám sát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường về cung cầu hàng hóa, lượng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn. Tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống và sản xuất như: Gạo, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, đường, muối,... Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự trữ, đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa, bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây sốt giá trong dịp tết Nguyên đán.

Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện để tăng cường lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Chỉ đạo Ban Quản lý chợ trung tâm thị trấn Tân Uyên tổ chức tốt các hoạt động phục vụ kinh doanh, mua bán hàng hóa phục vụ Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia mua bán, trao đổi tại chợ. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong và phạm vi lân cận chợ. Không để xảy ra cháy nổ trước, trong và sau Tết.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, đặc biệt các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019. Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

4. Đội quản lý thị trường số 8

Tăng cường thực hiện các biện pháp, nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn huyện.

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ động tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt là các chính sách đối với người có công với cách mạng, người được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, người già neo đơn và các đối tượng chính sách khác... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Nhân dân trên địa bàn huyện, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Phối hợp làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá thuốc chữa bệnh cho người và giá các dịch vụ y tế trên địa bàn huyện. Ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, đảm bảo sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp thương tích, tai nạn giao thông.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ như: Hoạt động karaoke, kinh doanh băng đĩa, băng đĩa in lậu, dịch vụ trò chơi điện tử, hoạt động quảng cáo ngoài trời,... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là các thông tin về thị trường, giá cả,...; phòng chống thông tin thất thiệt nhằm đẩy giá hàng hóa làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý trong Nhân dân. Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

8. Công an huyện

Chủ động nắm tình hình cơ sở; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình hình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm, khu vực công cộng... Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, canh gác theo quy định, thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn huyện trong dịp tết Nguyên đán năm 2019.

Tập trung đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, kích động, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng dịp tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động phá hoại.

Tăng cường điều tra xử lý các hành vi vận chuyển, sản xuất, kinh doanh hàng cấm như mua bán ma túy, các loại pháo nổ; hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát các cơ sở; dùng các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Tăng cường phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, mua bán, vận

chuyên, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép. Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, chấn chỉnh các điều kiện về PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư và khu vực tập trung đông người; bảo đảm lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát; phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết.

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường theo dõi sát tình hình, chủ động các biện pháp ngăn chặn các âm mưu, ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo kế hoạch giao nhận quân sau tết Nguyên đán.

10. Thanh tra huyện; Ban Tiếp công dân huyện

Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân, tham mưu lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân theo quy chế; phối hợp với các ngành có liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của công dân, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

11. Ban QLDA XDCB & HTBT di dân TĐC

Đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, đặc biệt là các tuyến đường liên bản, tổ dân phố, phần đầu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước Tết. Tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công. Đối với các tuyến đường đang thi công trong khu dân cư cần thực hiện vệ sinh công trường, đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Tại điểm di dân tập trung ra khỏi vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2018, Ban QLDA XDCB & HTBT di dân TĐC chỉ đạo nhà thầu chủ động phương án đảm bảo nhu cầu thiết yếu như điện, nước cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán năm 2019.

12. Các cơ quan, ban ngành; UBND các xã, thị trấn

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về cấm vận chuyển, tàng trữ, mua bán các loại pháo nổ, đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác vệ sinh công cộng, thôn bản; treo băng zôn tuyên truyền và cờ Tổ quốc trong những ngày Tết.

Thực hiện nghiêm Chi thị của UBND tỉnh việc không dùng ngân sách tổ

chức đi thăm, chúc tết, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội...

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trước Tết: Tập trung thu gom xử lý các loại rác thải, nạo vét coi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, làm sạch môi trường ở các đường phố, khu vực công cộng, công sở, khu dân cư, hộ gia đình tạo cảnh quang môi trường xanh tươi, sạch đẹp; kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang bảo vệ đường bộ, đường điện, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.

Tăng cường phối hợp, tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Trong thời gian nghỉ Tết tất cả các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể phân công trực cơ quan, đơn vị, giải quyết kịp thời các công việc và tình huống phát sinh. Ngay sau kỳ nghỉ tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2019.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.



CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Cảnh